



ข่าวประชาสัมพันธ์

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เอาใจคนซานเมือง

เนรมิตคลับออกกำลังกายครบวงจรระดับเวิลด์คลาสขนาด 3,000 ตารางเมตร

พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ของโลกการฟิตแอนด์เฟิร์มแบบสุดฮิป

ที่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

ประเทศไทย - ปลุกความฟิตในไลฟ์สไตล์แอ็คทีฟไปด้วยกันกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ ระดับพรีเมียมจากอังกฤษ จัดงานแนะนำสาขาล่าสุดลำดับที่ 3 เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ต้อนรับคนรักการออกกำลังกายในรูปแบบไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Life Center) ครบครันด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและโปรแกรมอันหลากหลายที่ผู้รักสุขภาพสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ไอพาร์ พิรินทรานกูร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นกระแสการดูแลสุขภาพของคนไทยเติบโตของคนไทยเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้ขยายสาขาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความโดดเด่นของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟคือ การเป็นฟิตเนสคลับที่ไม่เหมือนใคร และจัดอยู่ในระดับเวิลด์คลาส มีทั้งสปา ซาวน่า รวมถึงโซนออกกำลังกายขนาดใหญ่และอุปกรณ์ออกกำลังกายรุ่นล่าสุด รวมทั้งมีคลาสออกกำลังกายกลุ่มมากกว่า 200 คลาสต่ออาทิตย์ ตลอดจนสรรหาวิธีออกกำลังกายใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครอยู่เสมอ โดยมีทีมงานที่พร้อมต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้ม และพร้อมที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้สมาชิกถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีบริการผู้ฝึกสอนส่วนตัว ที่จะให้คำแนะนำและตั้งเป้าหมายไปกับคุณ ทั้งยังสามารถเลือกติดตามอัปเดตผลได้ในทุก 6-8 อาทิตย์ ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า เวอร์จิ้น แอ็คทีฟจะสามารถตอบสนองความต้องการของคนรักสุขภาพได้อย่างแท้จริง”

สำหรับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ สาขาที่ 3 ตั้งอยู่บนชั้น 4 ของเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ด้วยพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ในรูปแบบไลฟ์ เซ็นเตอร์ (Life Center) ตอบโจทย์ผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆ สามารถเลือกสัมผัสประสบการณ์ล่าสุดด้วยเครื่องเล่นทันสมัยหลากหลายชนิด พร้อมทั้งมีสตูดิโอรองรับถึง 5 สตูดิโอ อาทิ Mind & Body studio, Pilates Reformer studio, Cycle studio, Dance studio and High Impact studio

รวมทั้งสามารถสนุกไปกับโปรแกรมการออกกำลังกายเป็นกลุ่มซึ่งมีมากกว่า 260 คลาสต่อสัปดาห์ อาทิ เดอะกริด (The Grid) การออกกำลังกายโดยการใช้น้ำหนักร่างกาย (Body Weight) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาอันสั้น ซู (Zuu) คลาสออกกำลังกายเลียนแบบท่าเคลื่อนไหวของสัตว์นานาชนิด ที่คิดค้นโดย นาธาน เฮลเบิร์ก ซึ่งทุกวันนี้ถูกนำไปใช้ฝึกซ้อมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักรักบี้และนักออสเตรเลียนฟุตบอลลีกในประเทศออสเตรเลีย พิลาทิส (Pilates) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อและกระดูกเอาใจสาว ๆ โดยเฉพาะ รวมถึงผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานสามารถร่วมสนุกเป็นกลุ่มได้กับห้องปั่นจักรยานสุดไฮเทคที่จะยกระดับประสบการณ์การปั่นจักรยานให้น่าตื่นเต้นกว่าที่เคย



พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ไซซ์

นอกจากนี้ยังสามารถเบิร์นกันให้สะใจกับคลาสเต้นสุดเพี้ยวที่มีผู้คนกล่าวถึงมากที่สุดตอนนี้ “พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ไซซ์” (PULSE powered by Clubbercise) คลาสเต้นสุดฮอตจากอังกฤษ มาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่แรกในเอเชีย ฉีกความจำเจจากการออกกำลังกายในคลาสแบบเดิม ๆ ด้วยแนวคิดความสนุกสนานของการเต้นรำในไนท์คลับมาใช้ เพื่อมอบประสบการณ์แบบใหม่แก่สมาชิกให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายไปตามสเต็ปเพลงแดนซ์ยอดฮิตในยุค '90 และเพลงดีดีดีอันดับชาร์ตใหม่ๆ ที่ขาดแดนซ์คุ่นเคยเป็นอย่างดี ภายใต้บรรยากาศแสงสีของไนท์คลับ อันคึกคักที่ชวนให้ชีพจรเต้นแรง เชื่อเชิญให้สมาชิกได้ขยับร่างกายในท่าออกกำลังกายที่ได้รับการออกแบบขึ้นโดยครูฝึกผู้เชี่ยวชาญที่ผสมผสานสเต็ปการเต้นรำเข้ากับท่วงท่าแบบแอโรบิกที่ทำได้ง่ายแต่เรียกเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเบิร์นได้กว่า 500 แคลอรีต่อคลาส

สิ่งที่ทำให้การออกกำลังกายในคลาส “พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ไซซ์” (PULSE powered by Clubbercise) แตกต่างออกไปจากคลาสเต้นอื่นๆ คือ ความสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ที่เข้าคลาสสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในความมืดได้อย่างไม่ต้องแคร์สายตาใครตามจังหวะเสียงเพลงดีดี ดีสุดฮิตและความสนุกที่เป็นเอกลักษณ์ของ “พัลส์ พาวเวอร์ บาย คลับเบอร์ไซซ์” (PULSE powered by

Clubbercise) อีกข้อหนึ่งคืออุปกรณ์ประกอบการเต้น ซึ่งได้แก่โกลด์สตีกหรือแท่งไฟสีสะท้อนแสง ที่สว่างในความมืดที่ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างบรรยากาศปาร์ตี้ให้คึกคักยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้สมาชิกได้ออกกำลังกาย กระชับกล้ามเนื้อแขนให้ได้ รูปสวย จากการถือและโบกไปมาในอากาศตลอดระยะเวลา 45 นาทีของการออกกำลังกาย

พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การออกกำลังกายให้สมบูรณ์แบบด้วย สตริมมูม (Stream room) สำหรับฟื้นฟูสภาพร่างกายป้องกันอาการบาดเจ็บ ห้องอาบน้ำและล็อกเกอร์กว้างขวางสะดวกสบาย ดีไซน์โมเดิร์น และที่สำคัญบริเวณชั้นล็อบบี้ยังมีคาเฟ่ให้บริการพร้อมกับฟรีไวไฟอีกด้วย

สร้างแรงบันดาลใจให้การออกกำลังกายสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกับฟิตเนสคลับระดับเวสต์คลาสที่คนรักสุขภาพต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง ที่ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

#####

เกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเวอร์จิ้นที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบันเวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำด้านสถานออกกำลังกายในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 240 คลับที่ตั้งอยู่ในสิบประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรเลีย นามิเบีย บอตสวานา ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการออกกำลังกายได้ ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คลับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ อุปกรณ์ และ อัตราค่าบริการได้ที่ www.virginactive.co.th หรือ facebook.com/virginactivethailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

บริษัท พับบลิก อีต จำกัด โทร. 02 252 5699 แฟกซ์ 02 252 5698

ดวงสมร สกุลอารีย์มิตร 089 222 6969

วศินี อ่องจรัส 086 559 9198

กัญจนา วรธนรัตน์ 087 337 7788

เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ฟิตเนส คลับ

อเล็กซ์ เชน

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

alex.chen@virginactive.com.sg

+65 9828 7657